

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2639 /UBND-KTN

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2018

V/v Góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh Tây Ninh nhận được Công văn số 7655/BNN-TY ngày 01/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”. UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

- Cơ bản thống nhất với nội dung “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo. Tuy nhiên, UBND tỉnh có các ý kiến đóng góp như sau:

+ Tại trang 7, mục 3.2.2.1 (Giải pháp tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi): *đề nghị điều chỉnh câu:* “Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy có thể được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của Dịch tả lợn Châu Phi mà không nhất thiết phải chờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm để nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng” *thành câu:* “Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy có thể được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của Dịch tả lợn Châu Phi mà không cần lấy mẫu xét nghiệm để nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng”, mục đích đề nghị điều chỉnh nhằm để xử lý nhanh và triệt để ổ dịch phát sinh.

+ Tại trang 8, mục 3.2.2.3 (Giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn) Phần III, *đề nghị bổ sung câu:* “Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm (trừ trường hợp cơ sở đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, cần phải lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương)” *thành câu:* “Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm (trừ trường hợp cơ sở đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, các cơ sở được cấp giấy chứng nhận Thực hành chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam (VietGAHP), cần phải lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về thú y của địa phương)”; vì các cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAHP đều thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, để động viên, khuyến khích các cơ sở xây dựng mô hình chăn nuôi VietGAHP và làm rõ đơn vị chịu trách nhiệm giám sát vận chuyển.

Trên đây là góp ý của UBND tỉnh Tây Ninh về dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi” gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; *HT*
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- LĐVP; KTN;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.

6

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Ngọc*  
Nguyễn Thanh Ngọc